

Số: 57/HD-VHTT

Hương Trà, ngày 01 tháng 02 năm 2024

## HƯỚNG DẪN

### Công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024

Căn cứ Hướng dẫn số 105-HD/BTG, ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã hướng dẫn một số nội dung như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thông qua việc tổ chức các hoạt động, góp phần tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, đất nước; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; những giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa, con người Huế; phát huy vai trò của văn hóa sơ sở trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn; bảo đảm đúng với các quy định hiện hành và phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của quê hương, đất nước.

#### II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng đã ban hành về công tác văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch 37-KH/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy gắn với xây dựng con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, các cơ quan, đơn vị tăng cường các tuyên tin, bài; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, chương trình với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, đa dạng, chất lượng và hiện đại, phản ánh đậm nét về những giá trị văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị nhân văn, biểu dương các tấm gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thừa Thiên Huế trong giai đoạn mới; kịp thời phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đẩy mạnh việc tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Hình thức tuyên truyền: Hệ thống phát thanh; trang thông tin điện tử; các nhóm zalo, facebook của địa phương, đơn vị; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp tại địa phương, đơn vị...

## **2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ**

Đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ<sup>1</sup>; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhất là các hoạt động quan trọng, được xã hội quan tâm.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, UBND các xã, phường tiếp tục phát động văn nghệ sĩ trên địa bàn thị xã hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Đồng thời, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) *về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước* gắn với Nghị quyết 23-NQ/TU, ngày 14/4/2015 của Tỉnh ủy về việc “*Xây*

<sup>1</sup> như: Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội*”; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “*Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội*”; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*”; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “*Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội*”; Nghị quyết 23-NQ/TU ngày 14/4/2015 của Tỉnh ủy về việc “*Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững*”; Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “*Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*”, Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về “*Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030*”...

dựng, phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”.

### **3. Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ**

#### **3.1. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024**

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ Chỉ thị 49-CT/TU, ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2024 để xây dựng kế hoạch, tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân Giáp Thìn 2024, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động phải đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. (Việc tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội).

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội; vận động người dân, du khách thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường tăng cường nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bất ngờ, bị động. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm, lợi dụng dịp Tết để sản xuất, tuyên truyền các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ, gây hủy hoại đạo đức xã hội...

#### **3.2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị**

Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy, Hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy văn hóa cơ sở, văn hóa làng xã trong thời kỳ hội nhập và phát triển; góp phần quan trọng để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

**Lưu ý:** Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cần thực hiện đúng theo các quy định tại các văn bản sau:

- Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.

- Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã**

Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, quê hương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ theo chức năng, nhiệm vụ gắn với các sự kiện văn hóa, văn nghệ của địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo việc tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.

Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ.

#### **2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường**

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2024.

- Chỉ đạo bộ phận truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục, đổi mới, sáng tạo hình thức thể hiện, đảm bảo giá trị nghệ thuật, tính định hướng thẩm mỹ, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân về giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa Huế, con người Huế nói chung và bản sắc văn hóa, con người Hương Trà nói riêng gắn với các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thị xã trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Nâng cao công tác biên tập các nội dung tin, bài, chương trình, hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ bà Phan Thị Thanh Hồng - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, số điện thoại 078.755.8883 để được hướng dẫn.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải Hướng dẫn này trên Trang thông tin điện tử của Phòng tại địa chỉ [vhtthuongtra.gov.vn](http://vhtthuongtra.gov.vn). Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, sử dụng có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND thị xã (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- Các cơ quan, ban, ngành, Đoàn thể TX;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Văn Duật**